

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ซิตี้กรุ๊ปได้โอนธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคลในประเทศไทย ให้กับธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) (หมายเลขจดทะเบียน 0107535000176) และ/หรือ บริษัทในเครือที่เกี่ยวข้อง (“ธนาคารยูโอบี”) ธนาคารยูโอบีเป็นผู้ออกผลิตภัณฑ์ในธุรกิจธนาคารกลุ่มลูกค้าบุคคล ภายใต้แบรนด์ “ซิตี้” โดยมีธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ. สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นี้ ธนาคารยูโอบี ได้รับอนุญาตจากซิตี้กรุ๊ป ให้ใช้เครื่องหมายทางการค้า “Citi / ซิตี้” “Citibank / ซิตี้แบงก์” “Citigroup / ซิตี้กรุ๊ป” ดีไซน์โลโก้สีแดง ตำนบน และเครื่องหมายการค้าใดๆ ที่คล้ายคลึงกัน และสัญลักษณ์อื่นใดที่เกี่ยวข้อง เป็นการชั่วคราว

ผลิตภัณฑ์: เงินฝากออมทรัพย์เซฟริงพลัส

<p>ตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์เซฟริงพลัส (กรุณาอ่านตารางการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ฉบับนี้และควรศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขโดยละเอียด ก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อหรือใช้บริการผลิตภัณฑ์)</p>	<p><ชื่อผู้ขายและออกผลิตภัณฑ์> ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)</p> <p>เงินฝากออมทรัพย์ เซฟริงพลัส 1 พฤศจิกายน 2565</p>
<p>1 ผลิตภัณฑ์นี้คืออะไร</p>	
<p>เงินฝากออมทรัพย์คือเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยคำนวณรายวัน และมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่แรก ตามจำนวนยอดเงินฝาก ลูกค้าสามารถที่จะทำการเบิก หรือถอนจากยอดเงินในบัญชี ได้ตลอดเวลาและได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย</p>	
<p>2. ผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะสำคัญอะไรบ้าง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ : - ระยะเวลาการฝาก : - อัตราดอกเบี้ยต่อปี : - จำนวนวันที่ใช้ในการคิดดอกเบี้ย : - ความถี่ในการรับดอกเบี้ย : <p>หมายเหตุ: ท่านจะถูหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ โดยท่านมีสิทธิเลือกที่จะนำดอกเบี้ยที่ได้รับไปรวมเป็นรายได้ประจำปีเพื่อคำนวณภาษีเงินได้หรือไม่ก็ได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนเงินสูงสุด อย่างไรก็ตามก็จะต้องรวมยอดเงินเงินฝากและ/ หรือ ยอดการลงทุนกับธนาคารฯ อย่างน้อย 1,000,000 บาท ไม่มี 0.10% p.a. 366 วัน 2 ครั้งต่อปี สิ้นเดือน มิถุนายน และ สิ้นเดือน ธันวาคม
<p>3. ผลิตภัณฑ์นี้มีค่าบริการอะไรบ้าง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - ค่าธรรมเนียมในการรักษานับบัญชี สำหรับบัญชีที่มียอดคงเหลือต่ำกว่าที่กำหนด: สำหรับลูกค้าซิตี้โกลด์และลูกค้าซิตี้ไพรออริตี้ 0 บาท ต่อเดือน/บัญชี สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีซิตี้แบงก์กิ้ง 300 บาท ต่อเดือน/บัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 	
<p>4. ผลิตภัณฑ์นี้มีข้อกำหนดและอาจทำให้ท่านมีภาระหน้าที่อะไรบ้าง</p>	
<ul style="list-style-type: none"> - สิทธิในการหักกลบหนี้ : สถาบันการเงินมีสิทธิในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของท่าน เพื่อชำระหนี้คงค้างที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงิน โดยจะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ - ภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฯลฯ 	
<p>5. อะไรจะเกิดขึ้นหากท่านถอนเงินก่อนครบกำหนด</p>	
<p>เงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเบิกถอน ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการครบกำหนดของบัญชี</p>	
<p>6. ท่านมีทางเลือกอะไรบ้างเมื่อเงินฝากจำนวนนี้ครบกำหนด</p>	
<p>เงินฝากออมทรัพย์เป็นเงินฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถามหรือเบิกถอน ไม่มีเงื่อนไขเกี่ยวกับการครบกำหนดของบัญชี</p>	

<p>7. ผลิตภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงที่สำคัญอะไรบ้าง</p>
<ul style="list-style-type: none"> - ท่านควรตระหนักว่าในกรณีที่สถาบันการเงินถูกปิดกิจการ เงินฝากของท่านจะได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนเงินฝากทั้งหมดรวมดอกเบี้ยนับรวมกันทุกบัญชีที่ท่านมีอยู่กับสถาบันการเงินแห่งนี้สูงสุด 5 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2563 และ 1 ล้านบาท ตั้งแต่ 11 ส.ค. 2563 ทั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความคุ้มครองไม่ครอบคลุมถึงบัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศ และบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ - สำหรับเงินฝากส่วนที่เกินกว่าความคุ้มครอง ท่านอาจจะได้รับคืนไม่เต็มจำนวนโดยต้องเฉลี่ยตามสัดส่วนหลังจากที่มีการชำระบัญชีทรัพย์สินของสถาบันการเงิน
<p>8. ท่านควรทำอย่างไร หากรายละเอียดในการติดต่อของท่านเปลี่ยนแปลง</p>
<p>ท่านควรแจ้งสถาบันการเงินทันที เพื่อให้การสื่อสารข้อมูลกับท่านเป็นไปอย่างรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> + แจ้งได้ที่ www.citibank.co.th โดยแจ้งความจำนงผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ , ติดต่อ ซีดี โฟนแมงกิ้ง หมายเลข 1588 + ติดต่อที่ ธนาคารยูโอบี สาขาอินเตอร์เนชั่น 21 เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เนชั่น 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 + ธนาคารยูโอบี สาขาเดอะคริสตัล เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 + ธนาคารยูโอบี สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 2 ชั้น 4 โซน Beacon เลขที่ 999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500
<p>9. ท่านสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้หรือติดต่อกับสถาบันการเงินได้อย่างไร</p>
<p>หากท่านมีข้อสงสัยหรือแจ้งข้อร้องเรียน ท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> + แจ้งได้ที่ www.citibank.co.th โดยแจ้งความจำนงผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ , ติดต่อ ซีดี โฟนแมงกิ้ง หมายเลข 1588 + ติดต่อที่ ธนาคารยูโอบี สาขาอินเตอร์เนชั่น 21 เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เนชั่น 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร 0-2232-2484 + ธนาคารยูโอบี สาขาเดอะคริสตัล เลขที่ 213, 215 ศูนย์การค้าเดอะคริสตัล Phase 3 อาคาร I ห้องเลขที่ 301 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 โทร 0-2078-7444 + ธนาคารยูโอบี สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ 2 ชั้น 4 โซน Beacon เลขที่ 999/9 เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทร 0-2079-8500
<p>10. ทางเลือกอื่นในกลุ่มผลิตภัณฑ์เงินฝาก</p>
<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ มั่นใจ มาร์เก็ต เซฟวิ่ง - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพิ่มค่า - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เงินตราต่างประเทศ - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน - บัญชีเงินฝากประจำ
<p>คำเตือน : เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย โดยในปัจจุบันคือสูงสุดไม่เกิน ไม่เกิน 5 ล้านบาทจนถึง 10 ส.ค. 2563 และไม่เกิน 1 ล้านบาทตั้งแต่ 11 ส.ค. 2563 ทั้งนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ มีผลใช้บังคับได้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง เช่น อัตราดอกเบี้ย หรือเงื่อนไขต่างๆ เป็นต้น ข้อมูลเพิ่มเติม :ไม่มี</p>